



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑,๓ มูลค่าข่าว ๔๐๑,๘๐๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



สื่อบหน้า 1 เดลินิวส์

๖ มื่อเร็ว ๆ นี้สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้มีการจัดเสวนาของนิสิตระดับปริญญาเอก ในหัวข้อ “ตัวตนใหม่ของผู้หญิงไทย : การต่อรอยมายาคติทางเพศในครอบครัว” ซึ่งประเด็นผู้หญิงในไทยกับเรื่องทางเพศนั้น นอกจากกลุ่ม ผู้หญิงวัยสาว ทั้งสาวน้อย-สาวใหญ่ ที่ในการเสวนามีการสะท้อนแง่มุมที่น่าพิจารณา และ ณ ที่นี้ก็จะมีการนำเสนอ กับ ผู้หญิงวัยเด็ก และ ผู้หญิงวัยชรา นี่ก็เป็นกลุ่มที่มีประเด็นที่สังคมไทยจำเป็นต้องสนใจ เป็นกลุ่มที่มีปัญหาที่เป็นปัญหาใกล้ตัวคนอย่างมาก

เริ่มกันที่ “เรื่องทางเพศ กับ ‘ผู้หญิงวัยเด็ก’ กลุ่มนี้วันจะมีปัญหาใหญ่ที่ต้องจัดการ” ทั้งนี้ เรื่องทางเพศกับผู้หญิงวัยเด็กที่นับวันจะเป็นปัญหาใหญ่ในไทยนั้น ก็กรณี “ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก” ซึ่ง “สื่อบหน้า 1 เดลินิวส์” ได้นำเสนอเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยกรณีนี้เป็นกรณี “สังคมไทยจำเป็นต้องตื่นตัวแก้ไข...โดยการป้องกัน” มิใช่เกิดเหตุก่อนแล้วจึงค่อยตื่นตัวกัน เพราะนั่นคือ...สายไปเสียแล้ว!!!!

และวันนี้ กับการนำเสนอเน้นย้ำกรณี “ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก” อีกครั้ง ทาง “สื่อบหน้า 1 เดลินิวส์” ขอหยิบยกเนื้อหาบางส่วนจากข้อมูลเรื่อง “การประเมินการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและวัยรุ่น : วิธีการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์” โดย จิตติ

มา ทรงมัจฉา, วิมลนันทน์ พุฒิวณิชพงษ์, ยาใจ สิทธิมงคล ซึ่งอยู่ในวารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2555 นำมาเสนอ ซึ่งก็สะท้อนถึงปัญหานี้ได้ดี...

บางช่วงบางตอนจากชุดข้อมูลดังกล่าวนี้ ระบุไว้ว่า... ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และวัยรุ่น หมายถึง การกระทำทางเพศโดยที่เด็กไม่เข้าใจ ไม่สามารถยินยอมพร้อมใจ เป็นการกระทำผิดทางเพศต่อเด็กในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความ

เรื่องทางเพศที่เป็นภัย 'ผู้หญิงวัยเด็ก' 'เหยื่อ' ที่ต้องป้องกัน

ต้องการทางเพศของผู้ใหญ่ ซึ่งมีระดับความรุนแรงต่างกัน มีทั้งการกระทำต่อเด็กโดยตรง ได้แก่ การถูกละเมิดบริเวณอวัยวะเพศ การทอนาจาร การเล้าโลมเด็ก การร่วมเพศกับเด็ก การข่มขืน โดยการสอดใส่อวัยวะเพศทางช่องคลอด ทวารหนัก และทางปาก เป็นต้น หรือเป็นการกระทำที่มีเจตนาสนองความพึงพอใจทางเพศ เช่น การให้เด็กดูภาพหรือภาพยนตร์ที่ทำให้เกิดแรงกระตุ้นทางเพศ ให้เด็กกระทำการกิจกรรมทางเพศให้ดู รวมทั้งเสนอให้เด็กค้าประเวณี ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งกับเด็กหญิง และเด็กชาย



**ณ ที่นี้ก็ขอชี้เสริมว่า...บางเคส “เด็กเสียชีวิต”
เหยื่อส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิง...แต่เด็กชายก็มี**

จากชุดข้อมูลในวารสารสภาการพยาบาล ยังมีการระบุว่า...
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ
และนานาชาติ พบในสังคมต่าง ๆ ทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลก
ได้รายงานไว้ว่า (จากจำนวนประชากรโลกในปัจจุบันที่มี 7,000 กว่า
ล้านคน) มีผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กมากกว่า 800 ล้านคน



ในจำนวนนี้ถึงขั้นถูกข่มขืนกระทำชำเราว่า 500 ล้านคน (ซึ่งไทย
ไม่ควรจะมีการร่วมสมัยในกรณีแบบนี้)

ในชุดข้อมูล “การประเมินการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก
และวัยรุ่น : วิธีการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์” มีการระบุ
อีกว่า... สำหรับประเทศไทย จากสถิติของกรมสุขภาพจิต คาดว่า
ผู้ที่อายุ 18 ปี และต่ำกว่า 18 ปี ถูกล่วงละเมิดทางเพศประมาณ
16,000–25,000 คน ขณะที่ข้อมูลของสำนักพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ในปี 2552 พบว่าในจำนวนเด็ก 71 ราย ที่ถูกระงับรุนแรง

เป็นกรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศมากที่สุด คือ 37 คน
**คือเกินครึ่งของเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงโดยผู้ใหญ่
และถูกระงับโดยบุคคลในครอบครัวนี้ก็เยอะ!!!**

มีการชี้ไว้ในชุดข้อมูลว่า...จะเห็นได้ว่า สถิติของเด็ก วัยรุ่น
ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ มีแนวโน้มสูงขึ้น และยังพบว่าเด็กเหล่านี้
ได้รับการช่วยเหลือน้อยมาก ขณะที่เด็กที่กรณีเด็ก 37 คนที่ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็น เด็กหญิง ในจำนวนนี้มี 16 คนที่ถูกล่วงละเมิด
ทางเพศจากบุคคลในครอบครัว และในจำนวน 16 คนนี้ ถูกระงับ
โดยพ่อเลี้ยง 6 คน และโดยพ่อแท้ ๆ 4 คน โดยข้อมูลส่วนนี้ก็
สอดคล้องกับที่ “สภูปหน้า 1 เดลินิวส์” ได้นำเสนอเน้นย้ำมาเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่องว่า...ยุคนี้แม่เตีในบ้านของเด็กเอง เด็กก็อาจเป็นเหยื่อ!!!

ทั้งนี้ นอกจากประเด็นการ **เป็นปัญหาระดับชาติ** แล้ว บาง
ช่วงบางตอนในชุดข้อมูลในวารสารสภาการพยาบาล ก็ยังได้มีการ
ระบุไว้ด้วยว่า... การล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก และวัยรุ่น **ส่งผล**
กระทบที่รุนแรงหลาย ๆ ด้าน ทั้งต่อตัวผู้ถูกระงับ ครอบครัว
สังคม และประเทศชาติ เป็นการบั่นทอนศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลในอนาคต พร้อมมีการแจกแจงเหตุผลประกอบ ซึ่งด้วยพื้นที่
จำกัด และบางส่วน “สภูปหน้า 1 เดลินิวส์” ก็เคยนำเสนอ ในวัน
นี้จึงขออนุญาตไม่แจกแจง แต่กระนั้นก็ต้องเน้นย้ำว่า **“สังคมไทย**
**จำเป็นจะต้องตื่นตัวแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก...
โดยการป้องกัน!!”** ใครมีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องใส่ใจจริงจัง!!

**ปัญหาเรื่องเพศกับเด็กหญิงกรณีนี้ไม่ใช่มายาคติ
ที่ปัญหาใหญ่...“ว้าวหายแล้วล่อมดอก” ไม่ได้!!!!**